



**องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567** เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของไทย เพื่อให้ศิษย์ได้ปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้บรรลุ
ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ และเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิต์ โดยมี ผู้แทนนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมพิธีกว่า 1000 คน
พร้อมนำพานธูปเทียน พานดอกไม้มาไหว้ทำความเคารพคณาจารย์ และ
รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร จากนั้นได้ร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม
เพลงรางวัลของครู และกล่าวคำปฐกฐาณตน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27
มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา



**วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท โนวาเทค คลินิกคอล ธิเสิร์ซ (ประเทศไทย)
จำกัด** เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิกและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงาน
บริการวิชาการทางคลินิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มงานบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิกในประเทศสำหรับ
รองรับการวิจัยแบบสหสถาบัน ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง และนำมาใช้ประโยชน์พัฒนางานศูนย์บริการวิชาการงานวิจัย
ทางคลินิกและการใช้ทรัพยากรทางการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24
มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโภชนาการ



**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ** ในโอกาส
เดินทางเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา โดยเน้นย้ำถึงพันธกิจมหาวิทยาลัย
ในการสร้างความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความ
ร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ไทย-สหรัฐอเมริกา และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Pol 116
คณะรัฐศาสตร์



**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.บ.) ต้อนรับ คณะ
ผู้บริหารกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(อว.)** ในโอกาสติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนา
นักศึกษาและกำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน และอาหารเป็นยา พร้อมลงพื้นที่ชมงานวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และให้
ข้อเสนอแนะให้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน เมื่อวันที่เสาร์ที่ 22
มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่วิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.บ.) ลงนามความร่วมมือกับ
TCDC Bangkok เทศบาลนครอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนและ
ยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ** โดย
จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ และจะเปิดให้บริการในปี
2568 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแห่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูล และแรงบันดาลใจ
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับประชาชนเยาวชน
ผู้ประกอบการ ชุมชนในท้องถิ่น และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill แต่ละสาขา เมื่อวันที่พุธที่ 26 มิถุนายน
2567 ที่ผ่านมา ณ TCDC Bangkok กรุงเทพมหานคร



**คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการศึกษา
ดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน** โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา 65 แห่งเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาและงานวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็งเกิดความ
ร่วมมือ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
องค์รวมด้านวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน
2567 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์